

Số: **5332**/KH-UBND

Quảng Trị, ngày **18** tháng **11** năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2012-2020”; Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” đến năm 2020; Kế hoạch số 642/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc “Thực hiện Đề án Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2013-2020”; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020 phải tập trung nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng Xã hội học tập (XHHT). Xây dựng XHHT nhằm tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, học suốt đời. Đồng thời, thông qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Xây dựng XHHT dựa trên nền tảng phát triển, đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường.

- Triển khai thực hiện trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đặc biệt trong cộng đồng dân cư, dòng họ và gia đình về vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng XHHT và các hình thức học tập suốt đời. Từ đó, thúc đẩy phong trào xây dựng các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”; góp phần đổi mới tư duy về giáo dục theo tư tưởng “Học tập thường xuyên, học tập suốt đời”, để việc học tập luôn được đề cao trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Phát huy truyền thống hiếu học, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo vào nhiệm vụ xây dựng XHHT.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai cho các đối tượng phù hợp, đúng mục tiêu, nội dung yêu cầu, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và đồng bộ, lồng ghép với các chương trình, đề án

khác có liên quan. Sử dụng các phương thức truyền thông hiện có trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên các cấp, đặc biệt khuyến khích sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp vào việc tổ chức tuyên truyền để đảm bảo sử dụng nguồn lực của nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

3. Mục tiêu cụ thể

a) Đối với đối tượng thực hiện tuyên truyền

- 100% cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm sinh hoạt và học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn;
- 100% cán bộ phụ trách Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố;
- 100% cán bộ phụ trách trang tin điện tử huyện, thị xã, thành phố; Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

b) Đối với đối tượng thụ hưởng tuyên truyền

- 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục;
- Khoảng 70% lao động nông thôn, lao động tự do.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2012-2020”; Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”. Những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các ngành, các cấp trong việc triển khai và thực hiện chủ trương xã hội hóa học tập, công tác xóa mù chữ.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương VIII (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan doanh nghiệp”; Kế hoạch số 642/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc “Thực hiện Đề án Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2013-2020”.

- Tập trung các nội dung chủ yếu sau:

+ Thông tin, tuyên truyền về các mục tiêu xây dựng XHHT và xóa mù chữ theo từng giai đoạn trên địa bàn toàn tỉnh để các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư và gia đình có trách nhiệm cung ứng các cơ hội học tập và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được học

tập suốt đời, đồng thời huy động các lực lượng xã hội tham gia dạy xóa mù chữ theo phương châm người biết chữ dạy người chưa biết chữ.

+ Thông tin tuyên truyền rộng rãi trong đồng bào các dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh về các chính sách xây dựng XHHT, xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc thiểu số và những người sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm xây dựng và phát triển tinh thần học tập, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ giữa miền núi và đồng bằng.

+ Biểu dương những cá nhân, tập thể, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình nghèo đã tích cực học tập, xóa mù chữ, nâng cao trình độ. Đồng thời, phê phán những cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục đào tạo, cản trở việc học tập của nhân dân.

+ Tổ chức tuyên truyền thông qua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập; tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm động viên mọi người học tập suốt đời, hàng năm tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở các địa phương, đơn vị.

+ Tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như các chương trình giáo dục từ xa, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học và đời sống, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về XHHT; tuyên truyền việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

+ Tuyên truyền việc củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục như trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác; Tuyên truyền góp phần đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng.

+ Tuyên truyền việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tiếp tục triển khai Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Truyền thông về xây dựng XHHT”...; thực hiện chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ theo địa bàn, đặc biệt là các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tổ chức biên soạn các tài liệu học tập và cơ sở dữ liệu phục vụ cho học tập suốt đời và xây dựng XHHT.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng XHHT: Xây dựng XHHT và học tập suốt đời là nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động, thi đua hàng năm và từng giai đoạn của các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT ở các cấp xã, cấp huyện nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng XHHT...

+ Tuyên truyền về hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về xây dựng XHHT; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin về học tập suốt đời và xây dựng XHHT ở các nước trong khu vực và trên thế giới; tổ chức nghiên cứu, học tập kinh

nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng XHHT tại một số nước có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo từ xa.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Các cơ quan, ban, ngành ở địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Khuyến khích huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong xã hội để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình về các hoạt động thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”.

Tuyên truyền qua các phương thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền xây dựng XHHT vào các chương trình tập huấn, các chuyên đề trong các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, “Ngày Sách Việt Nam” hàng năm; thông qua các mô hình, câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương; viết bài phản ánh hoạt động về xây dựng xã hội học tập trên Công thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, dành thời lượng, dung lượng và thời điểm phù hợp đăng, phát tin, bài tuyên truyền Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục biểu dương về các tấm gương điển hình, các cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện xây dựng XHHT.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp tổ chức các nội dung tuyên truyền về xây dựng XHHT trong quá trình triển khai thực hiện Đề án nhằm gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

5. Sở Tài chính

Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và quyết toán kinh phí về công tác tuyên truyền về cải cách hành chính theo quy định hiện hành.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy nghề kết hợp với dạy văn hóa để nâng cao trình độ học vấn cho người lao động.

- Phụ trách nhóm đối tượng những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật theo mục tiêu của Kế hoạch; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách nhóm đối tượng lao động nông thôn theo mục tiêu của Kế hoạch.

7. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục lập kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí làm việc, phấn đấu đạt được mục tiêu nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ đã đề ra trong kế hoạch.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về việc thực hiện xã hội hóa học tập một cách thống nhất trong khối tư tưởng, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, hệ thống tuyên giáo các ngành, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong công tác định hướng tuyên truyền cần lồng ghép với các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương để các ngành trong khối tư tưởng triển khai đạt hiệu quả cao.

- Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì, tổ chức lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng XHHT trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập” trong các tổ chức thành viên.

- Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, tổ chức triển khai các nội dung truyền thông về xây dựng XHHT trong quá trình triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp”.

- Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng XHHT cho đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua các phong trào “Đạy tốt, học tốt”, “Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”; phong trào “sáng tạo trẻ”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, tổ chức triển khai các hoạt động về xây dựng XHHT trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

- Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, triển khai các hoạt động truyền thông về xây dựng XHHT trong Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư”. Chủ trì các hoạt động tuyên truyền về xây dựng XHHT thông qua hệ thống khuyến học củatỉnh.

9. Các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đề án Truyền thông về xây dựng XHHT, việc tổ chức thực hiện Đề án này với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về XHHT.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông về xây dựng XHHT trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành trên địa bàn quản lý; Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình; Chỉ đạo đưa thông tin lên các trang Web, bản tin, đặc san của đơn vị mình, đặc biệt tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên ở Mục V;
- Phòng VHHT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Nam